



กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



เปิดตัวงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 ครั้งที่ 8



12 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 ครั้งที่ 8 อย่างเป็นทางการ พร้อมนั้นกล่าวรายงานโดย คุณอนุชา พันธุ์พิเชษฐ หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้จัดโครงการ THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 กล่าวต้อนรับโดยคุณแอนโตเนียส อ็อตติร์น กรรมการบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิปปันส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด กล่าวสนับสนุนการจัดงานโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวกนกร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

นางอุมาพรกล่าวว่า งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 เป็นงานที่ตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันและสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และบริการ สำหรับห้องปฏิบัติการ สร้างการค้าด้านเครื่องมือเทคโนโลยี รวมทั้งงานประชุมนานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยีสมัยใหม่ Technology การถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่าย Network และการต่อยอดธุรกิจและการลงทุน Investment และบริษัทชั้นนำกว่า 330 บริษัท จาก 30 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยพาวลเลียนนานาชาติ ทั้งจาก จีน อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน รวมทั้งพาวลเลียนพิเศษ ที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ด้านสุขภาพ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ซื้อ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติการในห้องแล็บ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศได้มีโอกาสพบผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือแล็บได้โดยตรง

ทั้งนี้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 เป็นงานสำคัญระดับประเทศงานหนึ่ง เป็นการร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงพันธมิตรจากต่างประเทศ มุ่งเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน รวมไปถึงภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหาแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดกลับมาพัฒนาประเทศ งานนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ได้เพิ่มเนื้อหาด้านวิชาการ การนำผู้ผลิต และผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากต่างประเทศ มาจับคู่ เจรจากรธุรกิจ กับผู้ค้าในประเทศไทย รวมไปถึงอาเซียนด้วย